

THÔNG TIN

HỌC VIỆN HWA CHONG, SINGAPORE

TỔNG QUAN VỀ HỌC VIỆN HWA CHONG

Mục tiêu của Học viện Hwa Chong là đào tạo nên những nhà lãnh đạo tương lai của đất nước. Học viện được thành lập vào năm 2005 bởi sự sáp nhập giữa Trường Trung học Hoa Văn (thành lập năm 1919) và Trường Dự bị Đại học Hwa Chong (thành lập năm 1974).

Hwa Chong là trường tự thực đầu tiên tại Singapore với bề dày lịch sử 90 năm. Học viện Hwa Chong đã vinh dự đạt được 50 danh hiệu học thuật do Thủ Tướng trao tặng – đây là trường có số lượng danh hiệu nhiều nhất trong số các trường trung học.

LỊCH SỬ HỌC VIỆN HWA CHONG

Trường Trung học Hoa Văn được thành lập năm 1919 bởi ông Tan Kah Kee nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại Trung Quốc của các em học sinh sau khi tốt nghiệp Tiểu học tại khu vực Đông Nam Á.

Cho đến nay, nơi đây vẫn là một trong những Học viện giáo dục tốt nhất, đào tạo các nhân tài với các em học sinh tốt nghiệp với số điểm cao trong khu vực. Trường nổi tiếng không chỉ nhờ vào chương trình học thuật xuất sắc mà còn tập trung rèn luyện các kỹ năng như: thể thao và vui chơi, hoạt động ngoại khóa, kỹ năng lãnh đạo, nghiên cứu khoa học và công tác cộng đồng.

Trường Trung học Hoa Văn được xem là ngôi trường của những học sinh giỏi và thông minh. Hàng năm, Trường thu hút được 3% số học sinh có số điểm cao nhất của Kỳ Thi Tốt Nghiệp Tiểu Học và 1% số lượng học sinh dẫn đầu trong Chương trình Đào tạo Tài năng.

Số lượng học sinh giỏi đến với Trường không chỉ từ Singapore mà còn từ các quốc gia khác như Mã Lai, Trung Quốc. Sau khi sáp nhập với Trường Trung học Hwa Chong, Trường Trung học Hoa Văn hiện nay trở thành hệ Trung học thuộc Học Viện Hwa Chong.

Trường Dự bị Đại học Hwa Chong được thành lập vào năm 1974 là Trường Dự bị Đại học Singapore đầu tiên được chính phủ tài trợ. Năm 2004, Hwa Chong trở thành Trường Dự bị Đại học công lập đầu tiên chuyển thành tư thực.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học Viện Hwa Chong cung cấp chương trình đào tạo từ trung học đến dự bị đại học. Trường cũng là nơi tiên phong giới thiệu chương trình song ngữ với 6 cấp lớp bao gồm: Trung học 1 (Secondary 1), Trung học 2 (Secondary 2), Trung học 3 (Secondary 3), Trung học 4 (Secondary 4), Dự bị Đại học 1 (Junior College 1) & Dự bị Đại học 2 (Junior College 2).

Hiện nay, Trường có khoảng 4000 học sinh và thế mạnh của Chương trình song ngữ là hệ thống phân khoa của trường. Hệ thống này giúp cho các em học sinh có nhiều cơ hội phát triển các sở trường cũng như nhận được sự trợ giúp và tư vấn từ phía các giảng viên.

Đối với hệ trung học, hệ thống phân khoa hoạt động theo mô hình “trường trong trường”. Các thầy cô và học sinh được chia thành 4 khoa và theo mô hình quản lý nội bộ các học sinh.

Đối với hệ Dự bị Đại học, các học sinh được quản lý theo mô hình các khoa nhỏ giống như một trường đại học. Chương trình đào tạo của Hwa Chong mang tính sáng tạo, đạt tiêu chuẩn quốc tế, chú trọng đến học thuật, xây dựng hợp tác và kỹ năng lãnh đạo.

Chương trình thông suốt 6 cấp lớp giúp cho các em học sinh có cảm giác thích thú và sự tìm tòi khoa học trong 2 năm học đầu tiên, và tăng thêm lòng say mê và tài năng của các em vào năm 3 và năm thứ 4.

Trong năm thứ 5 và thứ 6, các em được củng cố lại kiến thức chuẩn bị cho Kỳ Thi Tốt Nghiệp Bắc Trung Học cấp độ A.

TIÊU CHUẨN HÓA CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Học Viện Hwa Chong được biết đến như là một trong những học viện hàng đầu tại Singapore cung cấp 4 chương trình đặc biệt của Bộ Giáo Dục Singapore.

Năm 1980, Hwa Chong là Trường Dự bị Đại học được thí điểm Chương trình Nhân Văn. Cho đến nay với gần 300 học sinh theo học, Chương trình Nhân văn là một trong các chương trình đánh giá đầu vào của Oxford và Cambridge có giá trị nhất trên thế giới cho các học sinh đến từ các nước không phải nước Anh.

Năm 1990, Hwa Chong trở thành Trung tâm đầu tiên giảng dạy chương trình tiếng Hoa như ngôn ngữ tự chọn. Đến nay, Trường vinh dự có số lượng học sinh nhận được nhiều học bổng uy tín nhất. Đó là các suất học bổng vào các trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc, Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đài Loan và Đức.

Năm 1984, Trường thành lập Chương trình Nghệ Thuật như môn học tự chọn nhằm cung cấp cho học sinh một chương trình đào tạo toàn diện về nghệ thuật. Năm 2004, Trường mở rộng chương trình này cho hệ dự bị đại học.

Năm 2005, Nhà Trường tiên phong trong việc cung cấp Chương trình đào tạo Song Văn Hóa nhằm hướng tới giảng dạy các em có hai dòng máu (người gốc hoa cũng như gốc Tây phương).

Hwa Chong là Trường tư thục đầu tiên thành lập học xá tại Bắc Kinh và tiên phong trong việc xây dựng mô hình trường tương lai tại Singapore.

Mục tiêu của trường là nhằm cung cấp một hệ thống giáo dục đáp ứng nhu cầu của thế hệ trẻ tại Singapore, trang bị cho các em học sinh các kỹ năng và kiến thức cần thiết để vươn lên trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên toàn cầu.